

สรุปหัวข้อข่าวด้านการเกษตรที่สำคัญ นสพ.ประจำวันที ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘

เรื่อง

๑. เกาะข่าวเกษตร

๒. ปิตพิงศ์ ปลื้มเกาหลืไต้ปลดลือกนำเข้าไก่อ เพิ่มยอดส่งออกกวาตรายไต้ ๘.๒ หมื่นล้าน
๓. เกาหลืไต้ปลดลือกนำเข้าไก่อไทยมี.ย.นี้
๔. ระคมกินแก้ปมประมงก่อนอื้อยให้ไบเหลืออง
๕. เกษตรฯเร่งเคลื่อนแก้ยงครบวงจร หนูนกลไก่อจังหวัดร่วมสะสงปัญหา
๖. พาณิश्य์ - เกษตรตั้งคณะทำงาน ๖ ชุด
๗. เกษตรฯลยพัฒนาเอกลักษณะข้าวหอมมะลิไทย ยกระดับชาวนาสู่มืออาชีพ
๘. ชาวไร่อ้อยค้ำนลยตัวราคาน้ำตาล
๙. เร่งชยายเครือช่ายคนรักทำบัญชี หวังสร้างควมเข้มแข็งสู่ชุมชน
๑๐. ตรังเลื้อนแก้ราคายางพารา ลุ้นกรม.ไฟเขียว ๓ โครงการ
๑๑. ยางพาราล้นตลาดกลาง
๑๒. ปิดอ่าว

หนังสือพิมพ์

เดลินิวส์

ไทยรัฐ

กรุงเทพธุรกิจ

โพสต์ทูเดย์

แนวหน้า

ผู้จัดการรายวัน

สยามรัฐ

โพสต์ทูเดย์

คมชัดลึก

มติชน

โพสต์ทูเดย์

ไทยรัฐ

เกาะข่าวเกษตร

๒๒ เกาะข่าวเกษตรประจำฉบับวัน
อังคารที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558... ○ นาย
พลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี พร้อมด้วย
นายคณูชา สันธวานนท์ รองเลขาธิการ
กปร. นายจรูญ อิ่มเอิบสิน ผู้ช่วยเลขาธิการ
พระราชวัง ผู้บริหารสำนักงาน กปร. และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมมอบสิ่งของ
พระราชทานจาก พระบาทสมเด็จพระเจ้า
อยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรม
ราชินีนาถ พร้อมติดตามและตรวจเชิ่อมการ
ดำเนินงานของสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูง
ตามพระราชดำริคอยบ่อ อำเภอเมือง จังหวัด
เชียงราย ณ บริเวณหลังตลาดทรงงาน สถานี
พัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริคอยบ่อ
เมื่อวันก่อน... ○ นายจุมพล สงวนสิน อธิบดี
กรมประมงและผู้ว่าราชการจังหวัดตราด ร่วม
เป็นประธานปล่อยพันธุ์หอยลายและกุ้งทะเล
ณ บ้านแหลมเทียน หมู่ 1 ต.อ่าวใหญ่ อ.เมือง
จ.ตราด... ○ นายคณิต อธิจิตวิทย์ รอง
เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ร่วม

เป็นวิทยากรการอภิปรายพิเศษเรื่อง “โฉมหน้า
เขตปลูกพืช ธุรกิจเกษตร จะอยู่รอดหรือไม่”
ณ อาคารวิชานุสรณ์ คณะเกษตร มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์ ซึ่งเป็นการจัดประชุมทาง
วิชาการ ครั้งที่ 58 ประจำปี 2558 สาขาพืช ของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เมื่อวันก่อน... ○
อุทยานหลวงราชพฤกษ์ สถาบันวิจัยและ
พัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) สร้าง
บรรยากาศแห่งรักท่ามกลางดอกไม้เมืองหนาว
นานาพรรณต้อนรับวันวาเลนไทน์ในงาน
เทศกาลชมสวน ณ อุทยานหลวงราช
พฤกษ์ จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 13-16
กุมภาพันธ์ 2558 ตั้งแต่เวลา 08.00-20.00 น.
... ○ นายสุรพล อารุพงศ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริม
การเกษตร ร่วมเดินทางศึกษาดูงานกับ
คณะกรรมการการเกษตรและสหกรณ์ สภา
นิติบัญญัติแห่งชาติ เกี่ยวกับการพัฒนาและ
บริหารจัดการผลไม้ไทย ณ จังหวัดจันทบุรี
เมื่อวันก่อน... ○

“คิด ทางไทย”

“ปีติพงศ์”ปลื้มเกาหลีใต้ปลดล็อกนำเข้าไก่ เพิ่มยอดส่งออกกวาดรายได้ 8.2 หมื่นล้านบาท

8 นายปีติพงศ์ พึ่งบุญ ณ อยุธยา รัฐมนตรี และสหกรณ์ เปิดเผยว่า จากที่กระทรวงเกษตรฯ พยายามผลักดันให้เกาหลีใต้นำเข้าสินค้าไก่สด แช่แข็งของไทย หลังจากถูกระงับไว้ตั้งแต่ปี 47 เนื่องจากปัญหาการระบาดของไข้หวัดนกในไทย ล่าสุด เกาหลีใต้ได้เห็นชอบให้อนุญาตนำเข้าไก่สดไทย ได้แล้ว โดยไทยคาดว่าจะส่งออกไก่ไปยังเกาหลีใต้ ได้ประมาณ 40,000 ตัน ภายในเดือน มิ.ย.นี้ ซึ่งจะส่งผลให้ปริมาณส่งออกไก่ไทยรวมทั้งปี 58 จะ อยู่ที่ 800,000 ตัน เพิ่ม 6-7% จากปี 57 ส่งออก ได้ 580,000 ตัน มีมูลค่าการส่งออกตลอดปี 81,000-82,000 ล้านบาท

ทั้งนี้ในช่วงเดือน ม.ค.-พ.ย. 57 เกาหลีใต้นำเข้าไก่สดแช่แข็ง 12,510 ตัน เพิ่มขึ้น 8% และ คาดว่าปี 58 เกาหลีใต้นำเข้าไก่สดแช่แข็งแช่แข็ง 115,000 ตัน ซึ่งปัจจุบันเกาหลีใต้พึ่งพาการนำเข้า ไก่สดแช่แข็งแช่แข็งจากบราซิลและสหรัฐอเมริกา กว่า 90% ของการนำเข้าทั้งหมด ใช้เวลาขนส่ง ทางเรือเฉลี่ย 40 วัน ส่งผลให้ค่าขนส่งและค่าจัดเก็บ สินค้าสูงกว่าสินค้าจากไทยที่ใช้เวลาขนส่งเพียง 10 วัน ประกอบกับเดือน ธ.ค.57 เกิดการระบาดโรค ไข้หวัดนกในสหรัฐฯ ทำให้เกาหลีใต้ประกาศห้ามนำเข้าไก่มีชีวิตและไก่สดแช่แข็งแช่แข็งจากสหรัฐฯ จึงเป็นโอกาสของผู้ประกอบการไทย อย่างไรก็ตาม ไทยจะต้องเร่งหาตลาดใหม่ เพื่อรองรับผลผลิตไก่ เลี้ยงทั้งระบบจาก 22 ล้านตัว/สัปดาห์ เป็น 30 ล้านตัว/สัปดาห์ โดยตลาดรัสเซียน่าสนใจมาก ซึ่ง ต้องศึกษาความต้องการของตลาดให้เร็วที่สุด.

เกาหลีใต้ 'ปลดล็อก' นำเข้าไก่ไทยมีย.นี้

เกาหลีใต้ประกาศปลดล็อกนำเข้าไก่สดแช่แข็งจากไทย กรมปศุสัตว์รับลูกแรงจูงใจจากระบวนการตรวจสอบรับรอง ตั้งเป้าปีนี้ส่งออกรวมมูลค่ากว่า 8 หมื่นล้านบาท

นายปิติพงศ์ พิ้งบุญ อนุชยา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่าได้พยายามผลักดันให้เกาหลีใต้พิจารณาให้นำเข้าสินค้าไก่สดแช่แข็งของไทย หลังจากที่ถูกระงับมาตั้งแต่ปี 2547 เนื่องจากปัญหาการระบาดของไข้หวัดนกในไทย พร้อมทั้งได้เสนอข้อมูลให้นายกรัฐมนตรี นำไปหารือระดับทวิภาคีกับประธานาธิบดีเกาหลีใต้ ช่วงประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียนเกาหลีใต้ที่ปูซาน เพื่อเร่งรัดกระบวนการพิจารณาการนำเข้าสินค้าไก่สดแช่แข็งของไทย

ล่าสุดกระทรวงการต่างประเทศ โดยสถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงโซล ได้แจ้งผลการพิจารณาของกระทรวงเกษตร อาหาร และกิจการชนบทเกาหลีใต้ว่า ได้เริ่มกระบวนการประเมินความเสี่ยงการนำเข้าเนื้อสัตว์ปีกของไทย โดยเห็นควร อนุญาตให้นำเข้าไก่สดจากไทยไปเกาหลีใต้ คาดจะเริ่มส่งออกได้เดือนมี.ย. นี้

ในขั้นต่อไป ต้องผ่านกระบวนการพิจารณาข้อบังคับเงื่อนไขด้านความปลอดภัยเพื่อตรวจสอบและควบคุมโรคสัตว์ การ

ประกาศใช้ข้อบังคับเงื่อนไขด้านความปลอดภัย เพื่อตรวจสอบและควบคุมโรคสัตว์ และการรับรองสถานประกอบการและกำหนดรูปแบบเอกสารรับรองการปลดโรคสัตว์

การตรวจสอบของเกาหลีใต้จะมี 8 ขั้นตอน ขณะนี้ไทยผ่านขั้นตอนที่ 5 แล้ว ขั้นตอนต่อไปต้องร่างเงื่อนไขการส่งออกร่วมกับกรมปศุสัตว์ และการตรวจสอบให้การรับรองโรงเชือดและโรงชำแหละไก่เพื่อการผลิตและส่งออกไปยังเกาหลีใต้

นายปิติพงศ์ กล่าวว่า จากข้อมูลการนำเข้าไก่สดแช่แข็งของเกาหลีใต้ปีที่ผ่านมา พบว่าช่วงเดือน ม.ค. - พ.ย. 2557 มีการนำเข้าไก่สดแช่แข็ง 112,510 ตัน เพิ่มขึ้น 8% คาดว่าปีนี้จะนำเข้าไก่สดแช่แข็งอยู่ที่ 115,000 ตัน ปัจจุบันนำเข้าไก่สดแช่แข็งแช่แข็งจากบราซิลและสหรัฐอเมริกา 90% ของการนำเข้าทั้งหมด ประกอบกับช่วงเดือน ธ.ค. ที่ผ่านมามีเกิดการระบาดโรคไข้หวัดนกในสหรัฐ ทำให้เกาหลีใต้ประกาศห้ามนำเข้าไก่มีชีวิตและไก่สดแช่แข็งแช่แข็งจากสหรัฐ จึงเป็นโอกาสของผู้ประกอบการไทยที่จะเข้าถึงตลาดเกาหลีใต้

“ผมได้ให้กรมปศุสัตว์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เร่งหารือเพื่อตกลงในข้อบังคับการปฏิบัติ และควบคุมโรคสัตว์โดยเร็ว เบื้องต้นคาดว่าจะทำให้ไทยส่งออกไก่สดเพิ่มอีกปีละ

4 หมื่นตัน จากเดิมที่ส่งได้เฉพาะไก่ปรุงสุกปีละ 2.3 หมื่นตัน ดังนั้นปีนี้อาจจะไทยจะส่งออกไก่ได้ 6 แสนตัน เพิ่มจากปี 2557 ที่ส่งออกได้ 5.6 แสนตัน เดิมโต 6-7% มูลค่า 8.1-8.2 หมื่นล้านบาท” นายปิติพงศ์ กล่าว

นายปิติพงศ์ กล่าวว่า หลังจากนี้ไทยต้องเร่งหาตลาดใหม่รองรับผลผลิตที่เพิ่มจาก 22 ล้านตัว เป็น 30 ล้านตัวต่อสัปดาห์ ในจำนวนนั้นบริโภคภายใน 21 ล้านตัว เหลือส่งออก 5-6 ล้านตัว ตลาดที่น่าสนใจขณะนี้คือรัสเซีย เนื่องจากมีประชากรมาก สินค้าอาหารยังต้องพึ่งพาการนำเข้า แม้จะมีปัญหาเศรษฐกิจภายในเงินรูเบิลอ่อนค่าลงแต่เชื่อว่า จะผ่านพ้นไปได้ เร็วๆ นี้ จะเชิญรัฐมนตรีเกษตรของรัสเซียมาหารือเรื่องการเปิดตลาด

นายสรวิศธานีโต รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ กล่าวว่า ปัจจุบันไทยสามารถส่งออกไก่ในตลาดรัสเซียได้อยู่แล้ว แต่เนื่องจากตลาดแห่งนี้มีความเข้มงวดเรื่องการตรวจเชื้อซาลโมเนลลาทุกชนิด ดังนั้นจึงต้องปรับปรุงระบบการผลิตให้มีความปลอดภัยมากที่สุด หากรัสเซียตรวจพบจะถูกส่งกลับทันที ตลาดที่น่าสนใจคือแถบตะวันออกกลาง ปัจจุบันแม้จะยอมรับไก่ของไทยแต่ไม่สั่งซื้อ ส่วนใหญ่นิยมไก่ทั้งตัว ในขณะที่ไทยถนัดการส่งออกลักษณะแปรรูป

ระดมกินแก้ปมประมงก่อนอียูให้ใบเหลือง

โพธิ์พงษ์ รัตนะ รวมพลังแก้ปัญหาใบเหลืองประมงเต็มรูปแบบ ตั้งศูนย์แจ้งเข้าออก-ตรวจสอบฝ่าฝืนระวางเรือผิดกฎหมาย

นายปิติพงศ์ พิ๊งบุญ ณ อยุธยา รว.เกษตรและสหกรณ์ ร่วมกับ พล.อ.สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รว.แรงงาน เพื่อหารือและซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติงานตามมาตรการแก้ไขปัญหาการประมงของไทย โดยขอความร่วมมือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกับกรมประมงควบคุมและเฝ้าระวังการทำประมงไม่ให้ขัดกับข้อตกลงคณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาประมงผิดกฎหมาย (IUU

Fishing) ที่เป็นเหตุให้ไทยถูกสหภาพยุโรปแจ้งเตือนและเตรียมออกใบเหลืองให้กับประเทศไทยในสินค้าที่เกี่ยวข้องกับการประมง

ทั้งนี้ ในแผนปฏิบัติการกรมประมงจะเร่งจดทะเบียนเรือให้ครอบคลุมทั้งประเทศ และเรือทุกลำจะต้องได้รับการอนุญาตจากกรมเจ้าท่าในการออกทะเลขึ้นเรือ การติดตั้งเครื่องติดตามเรือ โดยเฉพาะเรือประมงขนาด 60 ตันกรอส ที่ออกไปทำประมงนอกน่านน้ำ

นายจุมพล สงวนสิน อธิบดีกรมประมง เปิดเผยว่า จะจัดตั้งศูนย์การแจ้งเข้า-ออกของเรือประมง



ปิติพงษ์ พิ๊งบุญ ณ อยุธยา

(Portin-Portout) จำนวน 26 ศูนย์ ครอบคลุมพื้นที่ 22 จังหวัดชายทะเล เพื่อตรวจเรือขนาดตั้งแต่ 30 ตันกรอสขึ้นไป โดยจะนำร่องใน จ.ชุมพร และภูเก็ต เพื่อใช้เป็นศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออกของเรือประมงในเดือน มี.ค.นี้ และจะตั้งศูนย์เฝ้า

ระวังการทำประมงผิดกฎหมาย 18 แห่ง ในเดือน เม.ย. สำหรับการจัดทำระบบติดตามตำแหน่งเรือ (VMS) ได้ขอความร่วมมือกับกรมเจ้าท่าเร่งรัดในการออกกฎข้อบังคับสำหรับการตรวจเรือที่กำหนดให้เรือประมงที่มีขนาด 60 ตันกรอสขึ้นไปติดตั้งระบบติดตามเรือโดยเร็ว

สำหรับความคืบหน้าการจดทะเบียนเรือประมงและออกใบอนุญาตทำการประมง ขณะนี้จดทะเบียนเรือประมง 4,738 ลำ และมีใบอนุญาตทำการประมง 8,494 ลำ ทำให้ขณะนี้เรือประมงที่จดทะเบียนแล้ว 51,205 ลำ มีใบอนุญาตทำประมง

รวม 25,216 ลำ สำหรับควบคุมและเฝ้าระวังทำประมงผิดกฎหมายตามพร.บ.การประมง ตั้งแต่เดือน ต.ค.จนถึงปัจจุบัน มีผู้กระทำความผิด 176 คดี

นางดวงกมล เจียมบุตร โฆษกกระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่า พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รว.พาณิชย์ ได้หารือร่วมกับนายปิติพงศ์และมีมติเห็นชอบตั้งคณะทำงานระดับผู้บริหาร 2 กระทรวงขึ้นมา เพื่อร่วมกันจัดทำแผนการผลิตและการตลาด แก้ไขปัญหาสินค้าเกษตร 6 รายการ ได้แก่ ปาล์ม น้ำมัน ข้าว มันสำปะหลัง ผลไม้ ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และยางพารา โดยต้องสรุปใน 1 เดือน

เกษตรฯเร่งเคลื่อน แก้'ยาง'ครบวงจร หนุนกลไกจังหวัด ร่วมสะสางปัญหา

นายอำนาจ ปะติเส รมช.เกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า ได้มอบนโยบายการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหายางพารา เรื่องการบริหารจัดการอุปสงค์ และอุปทาน เพื่อบริหารจัดการน้ำยางสดในช่วงฤดูการเปิดกรีดยางของภาคใต้จนถึงสิ้นสุดฤดูการเปิดกรีดยาง โดยใช้กลไกคณะกรรมการดำเนินการแก้ไขปัญหายางพาราอย่างเป็นระบบครบวงจรระดับจังหวัด และกลุ่มจังหวัด

นายอำนาจกล่าวต่อไปว่า ในการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหายางพาราเป็นไปอย่างมีระบบครบวงจร จะดำเนินการในลักษณะบูรณาการการบริหารจัดการสินค้ายางพาราระดับจังหวัดเป็นสำคัญ โดยมอบหมายให้แต่ละจังหวัดจัดทำรายงานข้อมูลประมาณการสมดุลยางพาราของจังหวัด ฤดูกาลผลิตปี 2558/2559 ข้อมูลรายงานราคายางพาราในจังหวัด ข้อมูลโครงสร้างอุตสาหกรรมยางของจังหวัด และข้อมูลโครงสร้างระบบตลาดยางในจังหวัด ซึ่งการขับเคลื่อนนโยบายยางพาราในระดับจังหวัดของโครงการต่างๆ จะประสานเชื่อมโยงการดำเนินการร่วมกับ คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) คณะรัฐมนตรี และการบริหารราชการของกระทรวง ในการบริหารจัดการสินค้ายางพาราแต่ละประเภท พร้อมทั้งมีการตรวจสอบการดำเนินงาน และติดตามการประเมินผล

ส่วนการแก้ไขปัญหาน้ำยางสดในระยะสั้น จะใช้ระบบแบบการกระจายน้ำนมดิบ โดยจัดให้มีศูนย์รวบรวมน้ำยางดิบ ซึ่งมีสหกรณ์ และสำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง หรือ สกย. ดำเนินการจัดหาแหล่งรวบรวมน้ำยางสด และนำไปขายให้โครงการสร้างมูลค่าเพิ่มกันชนเพื่อรักษาเสถียรภาพราคาขาย เพื่อเป็นการช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนยาง

“พาณิชย์-เกษตร” ตั้งคณะทำงาน 6 ชุด

19 นางดวงกมล เจียงบุตร โฆษกกระทรวงพาณิชย์ เปิดแถลงภายหลังพล.อ.ฉัตรชัย สารีกุลยะ รมว.พาณิชย์ ทวีร์ร่วมกับนายปิติพงศ์ พิรงบุณย์ ณ อยู่ชยา รมว.เกษตรและสหกรณ์ว่า รัฐมนตรี 2 กระทรวงได้เห็นชอบให้มีการแต่งตั้งคณะทำงานระดับผู้บริหารของ 2 กระทรวง เพื่อพิจารณาจัดทำแผนด้านการผลิตและการตลาด ในการดูแล และแก้ไขปัญหาให้กับสินค้าเกษตรทั้ง 6 รายการ ได้แก่ ปาล์มน้ำมัน ข้าวมันสำปะหลัง ผลไม้ ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และยางพารา ในส่วนของกระทรวงพาณิชย์ ได้มอบหมายให้มิสเตอร์วีทีดูแลสินค้าเกษตรแต่ละตัวทำหน้าที่ในการหารือกับผู้บริหารทางฝั่งของกระทรวงเกษตรฯ โดยจะเริ่มหารือกันให้ได้ข้อสรุปภายใน 1 เดือน และหลังจากนั้น จะนำเข้าสู่ที่ประชุมของรัฐมนตรี ทั้ง 2 ฝ่ายต่อไป

สำหรับแนวทางการทำงาน จะต้องมีการประเมินร่วมกันว่าสินค้าเกษตรแต่ละตัวจะมีผลผลิตมากน้อยแค่ไหน และแผนงานทางด้านการตลาด กระทรวงพาณิชย์มีแผนอะไรบ้าง ซึ่งจะต้องมาดูให้สอดคล้องกัน เพราะไม่เช่นนั้น หากผลผลิตออกมาเป็นจำนวนมาก ก็จะมีปัญหาทางด้านการตลาด และราคาตกต่ำอีก แต่หากสามารถวางแผนการผลิตออกมาให้เหมาะสมก็จะมีปัญหาการล้นตลาด และทำให้ราคาสูงขึ้น ขณะที่การทำแผนด้านการตลาดก็ทำได้ง่ายขึ้น

■ เกษตรฯ ลุยพัฒนาเอกลักษณ์ข้าวหอมมะลิไทย

ยกระดับชาวนาสู่มืออาชีพ

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สนองนโยบาย คสช. เดินหน้าบูรณาการ พัฒนาการผลิตข้าวหอมมะลิไทยอย่าง ยั่งยืน เน้น “หอม นุ่ม และอร่อย” พร้อม ยกระดับชาวนาไทย สู่ชาวนามืออาชีพ ผลิตข้าวคุณภาพ เพิ่มรายได้สูงขึ้น

กสศ. : นายปริญญา เท่งสมภัติ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เปิดเผย ว่าตามที่ฝ่ายเศรษฐกิจ คณะรักษาความ สงบแห่งชาติ (คสช.) ได้แต่งตั้งคณะทำงาน โครงการพัฒนาการผลิตข้าวหอม มะลิคุณภาพเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มสู่ตลาด แบบยั่งยืน โดยมีพลอากาศเอก วิโรจน์ นิสยันต์ เป็นหัวหน้าคณะทำงาน ร่วมกับ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในสังกัดกระทรวง เกษตรและสหกรณ์ กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงศึกษา ศาสตร์และเทคโนโลยี และคณะกรรมการ วิจัยแห่งชาติ โดยบูรณาการงาน เพื่อพัฒนาคุณภาพความหอมของข้าว

หอมมะลิไทยตลอดห่วงโซ่การผลิตและ การแปรรูป ให้คงความหอมตั้งแต่แปลง นาจนถึงจานของผู้บริโภค โดยกระทรวง เกษตรและสหกรณ์ จึงได้มอบหมายให้ กรมส่งเสริมสหกรณ์เดินหน้าโครงการ พัฒนาการผลิตข้าวหอมมะลิคุณภาพ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มสู่ตลาดแบบยั่งยืนใน ปีการผลิต 2558/2559 เริ่มดำเนินการ ในพื้นที่ปลูกข้าวหอมมะลิของสมาชิก สหกรณ์ โดยจะคัดเลือกสมาชิกสหกรณ์ จำนวน 5,000 ราย พื้นที่เป้าหมายไม่ น้อยกว่า 50,000 ไร่ ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 6 จังหวัด ได้แก่ ร้อยเอ็ด มหาสารคาม สุรินทร์ ยโสธร ศรีสะเกษ และนครราชสีมา หรือพื้นที่ที่มีความ เหมาะสม เป็นพื้นที่นำร่องเพื่อเดินหน้า ในการดำเนินโครงการดังกล่าว

นายปริญญา กล่าวว่ โครงการ ดังกล่าว มุ่งพัฒนาระบบการผลิตข้าว หอมมะลิเพื่อยกระดับการรักษาคูณภาพ

ความหอมในห่วงโซ่ข้าวหอมมะลิ ตั้งแต่ การเลือกพื้นที่เพาะปลูกที่เหมาะสม ลด การใช้ปุ๋ยเคมี สารเคมี เพิ่มสารอินทรีย์ วัตถุและธาตุอาหารในดิน โดยการใช้ปุ๋ย อินทรีย์ ปุ๋ยชีวภาพ การเก็บเกี่ยว การสี การปรับปรุงคุณภาพการแปรรูปข้าวสาร และผลิตภัณฑ์ข้าวต่างๆ ตลอดจนการ ขนส่งให้มีระยะเวลาหอมมะลียาวนานขึ้น ทั้งนี้เพื่อเป็นการดึงความเป็นเอกลักษณ์

ของข้าวหอมมะลิไทยกลับคืนมา ซึ่งจะ ช่วยเพิ่มมูลค่าข้าวหอมมะลิของไทยและ ช่วยเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกรอีกด้วย เบื้องต้น กรมส่งเสริมสหกรณ์ได้จัดประ ชุมชี้แจงทำความเข้าใจเกี่ยวกับเป้าหมาย ของโครงการ และบทบาทของแต่ละหน่วย งานที่เกี่ยวข้อง เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2558 ที่ผ่านมาน ณ โรงแรมเพชรรัตน การ์เด้น จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมี พล.อ. วิโรจน์ นิสยันต์หัวหน้าคณะทำงานฯ เป็น ประธานการประชุม พร้อมด้วย พล.ต.

อินทวัฒน์ ยอดบางเตย ที่ปรึกษา รว. เกษตรและสหกรณ์ ผู้แทนกรมส่งเสริม สหกรณ์ กรมการข้าว และกรมพัฒนา ที่ดิน รวมทั้งผู้แทนสหกรณ์ในพื้นที่โครง การเข้าร่วมประชุม

นายปริญญา กล่าวเพิ่มเติมว่าทั้งนี้ เป็นการบูรณาการร่วมกันตั้งแต่ต้นน้ำจน ถึงปลายน้ำเพื่อให้ผู้บริโภคได้บริโภคข้าว หอมมะลิของไทยแท้ที่หอม นุ่ม และอร่อย ซึ่งเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของข้าวหอม มะลิไทยที่ไม่มีข้าวประเทศอื่นสามารถ ลอกเลียนแบบได้ อีกทั้งยังช่วยยกระดับ ชาวนาไทยสู่ชาวนามืออาชีพ เน้นผลผลิต ที่มีคุณภาพ และยังสามารถช่วยเพิ่มราย ได้ให้กับชาวนาจากราคาขายข้าวเปลือก ที่สูงขึ้นตามคุณภาพความหอม จากเดิม ขายได้ตันละ 15,000-16,000 บาท จะ เพิ่มเป็นตันละ 18,000-30,000 บาท และ ได้ผลผลิตเพิ่มขึ้นจากเดิมเฉลี่ย 400 กก./ ไร่ เพิ่มเป็น 500 กก./ไร่

ชาวไร่อ้อย ค้านลอยตัว ราคาน้ำตาล

พจนานุกรม ชาวไร่อ้อย-ผู้ผลิต
บุกกระทรวงอุตสาหกรรม ค้านนโยบาย
“ลอยตัวราคาน้ำตาล”

นายสมชาย หาญหิรัญ รอง
ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมในฐานะ
ประธานคณะทำงานศึกษาปรับ
โครงสร้างอุตสาหกรรมอ้อยและ
น้ำตาลทราย เปิดเผยภายหลังการ
หารือร่วมกับชาวไร่อ้อยและโรงงาน
น้ำตาลทราย ว่า ชาวไร่และตัวแทน
โรงงานน้ำตาลทรายได้แสดงความ
เป็นห่วงกับนโยบายลอยตัวราคา
น้ำตาลใน 3 ประเด็น คือ 1.ราคา
น้ำตาลในตลาดโลกจะเป็นอย่างไร
และต้องมีน้ำตาลในประเทศเพียง
พอ 2.ราคาอ้อยจะต้องไม่ผันผวน
จนกระทบรายได้เกษตรกร และ
3.กองทุนอ้อยและน้ำตาลทรายจะ
ต้องมีเสถียรภาพ

นายธีระชัย แสนแก้ว ประธาน
ชมรมสถาบันชาวไร่อ้อยภาค
อีสาน กล่าวว่า ขณะนี้ชาวไร่อ้อยมี
ความกังวลต่อนโยบายการลอยตัว
ราคาน้ำตาลทรายที่จะเริ่มใน
ช่วงเดือน พ.ย.นี้ โดยเห็นว่ายังไม่
เหมาะสม ควรใช้ระบบเดิมไปก่อน
เนื่องจากกรอบดำเนินการต่างๆ ยัง
ไม่มีความชัดเจนและอาจทำ
ให้ธนาคารเพื่อการเกษตรและ
สหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) อาจ
ไม่พิจารณาการปล่อยกู้เงินช่วย
เหลือค่าอ้อยเพิ่มเติมฤดูกาลผลิต
ปี 2557/2558

นายจำรูญ ชินธรรมมิตร ประธาน
เจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ
ใหญ่ บริษัท น้ำตาลขอนแก่น (KSL)
กล่าวว่า ในระยะสั้นไม่เห็นด้วยที่รัฐบาล
จะลอยตัวน้ำตาล เพราะหากจะลอยตัว
ต้องให้แนวทางมีความชัดเจนก่อน
เพราะโครงสร้างอุตสาหกรรมมีความ
สลับซับซ้อนมาก

เร่งขยายเครือข่ายคนรักทำบุญซี หวังสร้าง¹²ความเข้มแข็งสู่ชุมชน

● กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เร่งเครื่องชุมชนคนรักการทำบุญซี หวังขยายเครือข่ายคนทำบุญซีทั่วประเทศ สร้างความเข้มแข็งให้ครอบครัวและชุมชน โดยยึดหลักการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

นายวิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เปิดเผยว่า ขณะนี้กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ได้ทำการคัดเลือกชุมชนและรับสมัครประชาชนในชุมชน เพื่อเข้าร่วมโครงการ “ชุมชนคนรักการทำบุญซี ถวายความดีเพื่อพ่อของแผ่นดิน” ทั่วประเทศ จำนวน 77 จังหวัด จังหวัดละ 1 ชุมชน ชุมชนละ 25 คน รวมทั้งสิ้น 1,925 คน เป็นที่เรียบร้อยแล้ว เพื่อให้เกิดชุมชนต้นแบบรักการทำบุญซี ดำเนินชีวิตตามแนวหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีวินัยทางการเงิน สามารถลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ และที่สำคัญมีเงินออม มีอนาคตที่ดี ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ด้วยการทำบุญซีสร้างความสุขในครอบครัว ภายใต้กรอบความร่วมมือของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เริ่มตั้งแต่ตนเอง ผู้นำชุมชน องค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) วัด โรงเรียน สหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร จึงเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างความรัก ความสามัคคีของคนในครอบครัวและสังคม ชุมชน ทั้งนี้ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการจะได้รับการตรวจสอบสุขภาพทางการเงินของครอบครัว ว่ามีสุขภาพทางการเงินอย่างไรบ้าง ไม่ว่าจะตรวจวัดการใช้จ่ายเงิน การออม และสัดส่วนหนี้สิน นอกจากนี้ยังได้

รับการสอนแนะนำการทำบุญซี รายรับ-รายจ่าย เพื่อนำไปใช้วิเคราะห์ตนเอง ซึ่งจะมีครูบุญซีอาสา และเจ้าหน้าที่ของกรมฯ คอยให้คำปรึกษา ชี้แนะ เพื่อสามารถนำข้อมูลที่ได้รับไปปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของคนในครอบครัว และชุมชน เช่น การลด ละ เลิก การใช้จ่ายที่ฟุ่มเฟือย การปรับเปลี่ยนอาชีพให้เกิดความมั่นคง เกิดความรัก ความสามัคคี ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน และที่สำคัญคือ ทำให้เกิดการเรียนรู้ภายในชุมชน จะส่งผลให้ชุมชนเกิดความเข้มแข็งเศรษฐกิจภายในครอบครัวต่อไปในอนาคต

นอกจากนี้ โครงการดังกล่าวยังเป็นโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในโอกาสครบรอบ 87 พรรษา โดยจะเริ่มดำเนินโครงการตั้งแต่เดือนธันวาคม 2557 จนถึงเดือนธันวาคม 2558 โดยกรมตรวจบัญชีสหกรณ์จะนำองค์ความรู้ นำมาส่งเสริมและพัฒนาครอบครัว ผู้นำชุมชน ประชาชนในชุมชนที่ประสบผลสำเร็จเพื่อขยายผลองค์ความรู้ให้ชุมชนต่อไป

“การทำบุญซีสามารถเป็นกระจกส่องตัวคนให้เห็นพฤติกรรมการใช้จ่ายของตนเองและครอบครัว และนำไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อสร้างความเข้มแข็งทางการเงิน พร้อมทั้งเกิดการออม ซึ่งจะช่วยปลูกฝังให้คนในครอบครัวเกิดความรัก ความสามัคคี ดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว” นายวิณะโรจน์ กล่าว

'ตรึง'เคลื่อนแก้ราคาขางพารา

● ล้มครม.ไฟเขียว 3 โครงการ

นายสมศักดิ์ ปะริสุทโธ hemทานนท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง พร้อมนายนิกร สุกใส รองผู้ว่าฯ และหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เข้าประชุมผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ เรื่องการบริหารจัดการอุปสงค์และอุปทานขางพารา เพื่อการบริหารจัดการน้ำยางสด ช่วงฤดูการผลิตครั้งของภาคใต้จนถึงสิ้นสุดฤดูกาล ด้วยกลไกคณะกรรมการดำเนินการแก้ปัญหาสินค้าขางพาราอย่างเป็นระบบครบวงจร ตลอดจนรับฟังปัญหา ข้อเสนอแนะในระดับพื้นที่ เพื่อนำมาพิจารณาและเร่งแก้ปัญหาขางพาราทั้งระบบ โดยมีนายอำนาจ ปะติเส รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมร่วมกับผู้ว่าฯ 69 จังหวัดทั่วประเทศ ซึ่งนายอำนาจมอบหมายแต่ละจังหวัดจัดทำรายงานข้อมูลประมาณการสมดุลขางพารา ฤดูกาลผลิตปี 2558/2559 ข้อมูลรายงานราคาขางพารา, โครงสร้างอุตสาหกรรมขาง และโครงสร้างระบบตลาดขาง ซึ่งการขับเคลื่อนนโยบายขางพาราในระดับจังหวัดในโครงการต่างๆ จะประสานดำเนินการร่วมกับคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) คณะรัฐมนตรี และการบริหารราชการของกระทรวง ในการบริหารจัดการสินค้าขางพาราแต่ละ

ประเภท พร้อมตรวจสอบการดำเนินงาน ติดตามการประเมินผล และรวบรวมปัญหา อุปสรรค จากส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาในวันที่ 10 กุมภาพันธ์นี้

นายสมศักดิ์กล่าวว่า สถานการณ์ปัญหาราคาขางพาราตกต่ำส่งผลกระทบต่อรายได้ สร้างความเดือดร้อนต่อเกษตรกรชาวสวนขางพาราเป็นอย่างมาก ซึ่งประชาชนส่วนใหญ่ของจังหวัดตรังประกอบอาชีพเกษตรกรรม โดยเฉพาะการทำสวนขางพาราได้รับผลกระทบดังกล่าวด้วย เพื่อแก้ปัญหาเร่งด่วนตามนโยบายรัฐบาล จ.ตรัง ได้จัดทำ 3 โครงการ คือ โครงการก่อสร้างถนนขางพารา โดยใช้ส่วนผสมแอสฟัลต์ผสมขางพารา 10 สาย มีแนวทางการทางตรงรับผิดชอบ, โครงการก่อสร้างสนามกีฬาฟุตบอล โดยใช้การผสมน้ำขางพาราเป็นพื้นสนาม 20 แห่ง มีสำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดตรังรับผิดชอบ และโครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยผสมน้ำขางพาราปูพื้นอาคาร 20 แห่ง โดยมีสำนักงานท้องถิ่นจังหวัดตรังรับผิดชอบ ซึ่งขณะนี้จัดทำโครงการของงบประมาณดำเนินการแล้ว

ยางพาราล้นตลาดกลาง A 4
นครศรีธรรมราช — หลังจากรัฐบาลอัดฉีดงบกว่า 2.5 หมื่นล้านบาท เพื่อแทรกแซงราคายางพาราตกต่ำ ส่งผลให้กลุ่มเกษตรกรและผู้ค้ายางพาราแผ่นดิบและแผ่นรมควันทั่วภาคได้นำยางในสต็อกไปขายที่ตลาดกลางยางพารานครศรีธรรมราช ต.จันดี อ.ฉวาง จนล้นตลาดวันละกว่า 570 ตัน ทำให้ระบายไม่ทัน ขณะที่ยังมีรถบรรทุกอสงยางรอบตลาดอีกกว่า 4,000 ตัน ทั้งนี้ในปัจจุบันราคารับซื้อที่อยู่ที่ 63 บาท/กก. ขณะที่ตลาดโลกรับซื้ออยู่ที่ 50 บาท/กก.

ปิดอ่าว: นายชุมพล สงวนสิน อธิบดีกรมประมง
กล่าวว่า กรมจะประกาศมาตรการปิดอ่าวไทย
ประจำปี ๕๘ เป็นเวลา ๓ เดือน (๑๕ ก.พ.-๑๕ พ.ค.)
ตั้งแต่ จ.ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร และสุราษฎร์ธานี
ครอบคลุมพื้นที่ ๒๖,๔๐๐ ตารางกิโลเมตร ซึ่งเป็น
ช่วงการวางไข่ของสัตว์น้ำในทะเลอ่าวไทย ฉะนั้น
จึงกำหนดห้ามใช้เครื่องมือประมงในบริเวณดังกล่าว.